



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เงินงบประมาณศาสนสมบัติกลาง  
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เงินงบประมาณศาสนสมบัติกลาง จำนวน ๑ อัตรา และประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกบุคคล และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เงินงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล
๑	๑	นายโกสิทธิ์ ทองเนื้อดี
๒	๖	นางสาวณัฐพร จันทร์ศักดิ์
๓	๔	นางสาวกวิสรา คุ่มสุข
๔	๗	นางสาวสมฤทัย ศรีขุนทอง
๕	๑๑	นายพัชรภณ โสมหุ้มแก้ว
๖	๑๐	นางสาวอภิทธิชา ตัดฤยาวัตร
๗	๘	นางสาวรินลญา หมัดยุสะ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังกล่าว ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั่งนี้ เป็นอันยกเลิก

๒. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตามผ่านการคัดเลือก

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างตามตำแหน่งตามตำแหน่งที่สอบผ่านการคัดเลือกฯ
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ภายในเวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

/๓. ให้ผู้ผ่าน...

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้น ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๓ อาคาร ๗ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ หรือหากได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ แล้ว ต่อมาภายหลังตรวจพบว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำสั่งยกเลิกการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา